

**การสอบสัมภาษณ์ และการส่งใบรายงานตรวจสอบสุขภาพ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
SU-TCAS รอบที่ 1 ช่วงที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564**

วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 8.30-10.00 น.	รายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
เวลา 9.00-12.00 น.	ผู้ปกครองรับฟังการแนะนำคณะฯ และหลักสูตรต่าง ๆ ณ อาคารหอประชุมคณะฯ ชั้น 2
เวลา 9.30-12.00 น.	สอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชา

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์ (โปรดศึกษารายละเอียด)

1. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
2. ให้นำแบบรายงานการตรวจสอบสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีผลการ
ตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
โดย Download แบบรายงานตรวจสอบสุขภาพได้ที่ <http://admission.su.ac.th> หรือ
<http://reg.su.ac.th> โดยดำเนินการดังนี้
 - 2.1 สำหรับผู้ที่จัดส่งใบรายงานการตรวจสอบสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มาให้คณะฯ เรียบร้อยแล้วมีต้องนำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
 - 2.2 สำหรับผู้ที่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง อาจจะไม่สามารถเรียนในบางสาขาวิชาได้
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจตาบอดสีเพิ่มเติมโดยต้องมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue
test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
(สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนา
โนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่
<http://www.admission.su.ac.th> และการตัดสิทธิ์กรณีตาบอดสีขึ้นอยู่กับพิจารณา
ของสาขาวิชา

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด หรือใช้เอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเป็นผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาทันที ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด
